

UBND TỈNH ĐỒNG NAI  
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1587/STP-BTTP  
V/v góp ý Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện  
Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và Đoàn  
Luật sư tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai, ngày 11 tháng 9 năm 2017

Kính gửi: Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư trong công tác quản lý nhà nước về luật sư, từ đó nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác phối hợp về hoạt động luật sư, Sở Tư pháp đã Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư trong công tác quản lý nhà nước về luật sư.

Đề nghị Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai nghiên cứu, góp ý dự thảo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp nêu trên (gửi kèm dự thảo).

Ý kiến góp ý đề nghị gửi về Sở Tư pháp bằng văn bản (đồng thời gửi file điện tử vào hộp thư: [nghia.thanhtrastp@gmail.com](mailto:nghia.thanhtrastp@gmail.com)) trước ngày 18/9/2017 để tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo./. *kh*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, BTTP.  
<Nghĩa - CV>



KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Thị Xuân Đào



Số: /BC-STP

Đồng Nai, ngày tháng 9 năm 2017

DỰ THẢO

## BÁO CÁO

### **Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đoàn Luật sư và Sở Tư pháp trong công tác quản lý nhà nước về luật sư**

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với Đoàn Luật sư trong công tác quản lý nhà nước về luật sư. Sở Tư pháp báo cáo như sau:

#### **I. Khái quát chung**

Trong những năm qua, Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai đã có sự phát triển về số lượng và chất lượng của đội ngũ luật sư. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 118 tổ chức hành nghề luật sư, 314 luật sư, 185 người tập sự hành nghề luật sư. Đoàn Luật sư Đồng Nai hiện đứng vị trí thứ 3 toàn quốc về mặt số lượng sau Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Trong năm 2016, các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh đã thực hiện 3.276 vụ việc, doanh thu đạt 15.575.836.017 đồng, nộp thuế 1.025.223.061 đồng.

Thông qua hoạt động nghề nghiệp của mình, giới luật sư đã giúp cho cộng đồng xã hội nhận thức rõ hơn về vai trò của pháp luật trong đời sống, thấy được tầm quan trọng của hoạt động luật sư trong đời sống xã hội, hoạt động hành nghề luật sư đã có những đóng góp quan trọng trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp và doanh nhân thông qua hoạt động hỗ trợ về mặt pháp lý cho các cá nhân, doanh nghiệp, việc hỗ trợ này đã góp phần tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi và tin cậy cho việc thu hút đầu tư, kinh doanh và thương mại. Thông qua hoạt động hành nghề luật sư, đội ngũ luật sư cũng đã góp phần vào việc thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, các tổ chức hành nghề luật sư đã từng bước khẳng định năng lực hoạt động hành nghề luật sư ở các lĩnh vực dịch vụ pháp lý mới như thương mại, đầu tư, tài chính, bảo hiểm, sở hữu trí tuệ... Bên cạnh một số tổ chức hành nghề luật sư đã có sự đầu tư nghiêm túc trong hoạt động hành nghề, từng bước đã tạo thương hiệu cho tổ chức mình, không ngừng nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ pháp lý cho khách hàng theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả.

Thông qua hoạt động nghề nghiệp của mình, đội ngũ luật sư của tỉnh đã có những đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ cải cách tư pháp, khẳng định được vị trí, vai trò của luật sư trong việc bảo vệ công lý.

Nhằm để tăng cường công tác quản lý nhà nước về luật sư và phát huy vai trò tự quản của Đoàn luật sư trong tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư, đồng thời

tạo ra sự thống nhất, đồng bộ trong việc thực hiện pháp luật về luật sư. Ngày 01/10/2012, Sở Tư pháp và Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về luật sư và hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Sau thời gian thực hiện, do Luật luật sư có sửa đổi, bổ sung một số điều, do đó Sở Tư pháp và Đoàn luật sư tỉnh đã thống nhất sửa đổi, bổ sung quy chế. Ngày 23/9/2016, Sở Tư pháp và Đoàn luật sư đã ký kết Quy chế sửa đổi, bổ sung số 02/QCPH-STP-ĐL phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về luật sư và hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

## **II. Đánh giá quá trình thực hiện Quy chế**

### **1. Mặt làm được**

Qua rà soát lại quá trình thực hiện quy chế phối hợp trong thời gian qua, giữa Sở Tư pháp và Đoàn luật sư đã thực hiện tốt một số nội dung sau:

#### ***- Về công tác tổ chức Đại hội***

Theo quy chế Giữa Sở Tư pháp và Đoàn luật sư luôn có sự phối hợp tốt trong việc tham mưu tổ chức Đại hội nhiệm kỳ và Đại hội bất thường của Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai trong những năm qua cũng như việc tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả tổ chức Đại hội.

#### ***- Về việc cấp, cấp đổi Giấy đăng ký hoạt động, chấm dứt hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư***

Sở Tư pháp thực hiện tốt việc cấp, cấp đổi Giấy đăng ký hoạt động, chấm dứt hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư hành nghề với tư cách cá nhân theo quy định của Luật luật sư, sau khi thực hiện Sở Tư pháp có văn bản thông báo cho Đoàn luật sư biết, theo dõi.

#### ***- Công tác thanh, kiểm tra tổ chức – hoạt động luật sư***

Định kỳ hàng năm, Sở Tư pháp phối hợp với Đoàn luật sư thực hiện tốt việc kiểm tra về tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, Sở Tư pháp đã có nhiều văn bản chấn chỉnh nhằm giúp cho hoạt động luật sư ngày càng được nâng cao hơn (năm 2016 đã thanh, kiểm tra và ban hành kết luận đối với 20 tổ chức hành nghề luật sư).

### **2. Mặt hạn chế**

#### ***- Trong công tác phối hợp tổ chức tuyên truyền***

Giữa Sở Tư pháp và Đoàn luật sư chưa có sự phối hợp tốt trong việc xây dựng kế hoạch tuyên truyền các văn bản pháp luật mới có liên quan đến luật sư và đào tạo phát triển đội ngũ luật sư.

#### ***- Về chế độ thông tin, báo cáo***

Đoàn luật sư chưa thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm tại Điều 12 Quy chế; chưa thực hiện việc thông báo số lượng, danh sách luật sư của Đoàn khi có sự thay đổi (gia nhập, chuyên sinh hoạt, xóa tên, rút khỏi danh sách luật sư của Đoàn) đến Sở Tư pháp theo Điều 6 Quy chế phối hợp số 02/QCPH-STP-ĐLS

Sở Tư pháp và Đoàn luật sư chưa thực hiện tốt công tác phối hợp để trao đổi, cung cấp thông tin tình hình kết quả hoạt động của Đoàn luật sư về vai trò tự quản và công tác quản lý nhà nước quy định tại Điều 13 Quy chế phối hợp.

**- Về kết quả Đại hội luật sư**

Đoàn luật sư chưa thực hiện báo cáo kịp thời kết quả đại hội theo Điều 4 Quy chế phối hợp để Sở Tư pháp xem xét, trình UBND tỉnh phê chuẩn kết quả đại hội theo quy định.

**- Về công tác đào tạo, bồi dưỡng luật sư**

Giữa Sở Tư pháp và Đoàn luật sư chưa phối hợp tốt trong việc xây dựng kế hoạch, đào tạo và phát triển đội ngũ luật sư theo Kế hoạch 9291/ KH-UBND ngày 26/12/2011 của UBND tỉnh, đồng thời chưa phối hợp thực hiện tốt Chiến lược *Phát triển nghề luật sư luật sư đến năm 2020* theo Quyết định số 374/QĐ-UBND tỉnh ngày 04/02/2012 của UBND tỉnh.

**- Phối hợp trong vai trò tự quản của tổ chức xã hội – nghề nghiệp**

Giữa Sở Tư pháp và Đoàn luật sư chưa thực hiện tốt công tác phối hợp trong việc nâng cao vai trò tự quản xã hội – nghề nghiệp của Đoàn luật sư; chưa quan tâm đúng mức đến công tác bồi dưỡng về tư tưởng, chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ luật sư, chưa có biện pháp uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời đối với những luật sư có biểu hiện giảm sút về đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng hành nghề luật sư.

**- Trong công tác phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh**

Trong những năm qua, Sở Tư pháp đã có nhiều văn bản chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của đương sự liên quan đến hoạt động luật sư (*chủ yếu yêu cầu xem xét, giải quyết về đạo đức nghề nghiệp của luật sư*) đến Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư đề nghị xem xét, giải quyết, trả lời đương sự và báo cáo kết quả về Sở Tư pháp biết. Tuy nhiên, qua theo dõi thời gian qua, Đoàn luật sư không có báo cáo về Sở Tư pháp (một số trường hợp phải có văn bản nhắc nhở nhiều lần mới có báo cáo) (*có danh sách tổng hợp đơn thư kèm theo*).

### **III. Đánh giá chung**

Việc ký kết Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp – Đoàn luật sư trong công tác quản lý nhà nước về luật sư, thời gian qua, Sở Tư pháp luôn tích cực thực hiện tốt các nội dung trong quy chế phối hợp với Đoàn luật sư và đạt được một số kết quả nhất định.

Bên cạnh đó, việc phối hợp giữa Sở Tư pháp – Đoàn luật sư để thực hiện các nội dung trong quy chế chưa thường xuyên quan tâm thực hiện và tính hiệu quả chưa được cao; nhất là trong việc phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Sở Tư pháp chuyển đến Đoàn luật sư cũng như chế độ thông tin, báo cáo.

#### **IV. Phương hướng tới**

- Tổ chức rà soát các nội dung trong Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư trong công tác quản lý nhà nước về Luật sư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế tồn tại trong thời gian qua để từng bước tổ chức thực hiện quy chế ngày càng hiệu quả hơn.

Đoàn luật sư cần phát huy tốt vai trò tự quản của tổ chức xã hội – nghề nghiệp trong việc quản lý hoạt động của luật sư, thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm giám sát, phối hợp với Đoàn luật sư các địa phương khác giám sát luật sư là thành viên, luật sư hành nghề trong tổ chức hành nghề luật sư và chi nhánh của tổ chức hành nghề tại địa phương trong việc tuân thủ pháp luật, tuân theo Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam và các quy định pháp luật khác về luật sư; xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư, nhất là đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của nghề luật sư, cần áp dụng nghiêm hình thức xử lý kỷ luật xóa tên hoặc tạm đình chỉ tư cách thành viên theo đúng quy định của Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam

- Sở Tư pháp tăng cường, nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; chấn chỉnh hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư.

Trên đây là kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư trong công tác quản lý nhà nước về luật sư./.

#### **Nơi nhận:**

- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- Đoàn Luật sư tỉnh;
- Lưu: VT, BTTP, ĐLS.

**GIÁM ĐỐC**

**Viên Hồng Tiến**